

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 06/2005/CT-TTg ngày 21/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Những năm gần đây, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục và rèn luyện thanh niên, đào tạo nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc phát huy sử dụng nguồn lao động trẻ chưa được chú trọng đúng mức; một số mô hình xây dựng kinh tế - xã hội có ý nghĩa và hiệu quả của Đoàn thanh niên cần được quan tâm đầu tư để phát triển mở rộng; thiếu cơ chế chính sách hấp dẫn thu hút thanh niên đến làm việc ở vùng còn nhiều khó khăn; tỷ lệ thanh niên thất nghiệp còn cao, trình độ, tay nghề nhìn chung còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Nhằm phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến

năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

1. Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp, đào tạo, sử dụng và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Các Bộ, ngành có kế hoạch huy động, sử dụng và tạo cơ chế cho thanh niên tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, nhất là các dự án về thủy điện, thủy lợi, giao thông, trồng rừng, xây dựng kinh tế biển, đảo, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng lao động thanh niên trẻ tham gia các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách về việc huy động và sử dụng lực lượng thanh niên trong việc tham gia thực hiện các chương

trình, dự án mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm của Chính phủ và của địa phương.

2. Tiếp tục tạo điều kiện để Đoàn thanh niên động viên, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án trọng điểm, cấp bách Trung ương và địa phương.

- Khi xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của Trung ương và địa phương, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tạo điều kiện để Đoàn thanh niên tham gia các Ban Chỉ đạo xây dựng dự án nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức lực lượng lao động trẻ tham gia, tạo phong trào thi đua lao động xây dựng đất nước và giáo dục rèn luyện thanh niên.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ xác định lĩnh vực, dự án ưu tiên để Đoàn thanh niên tham gia và bố trí nguồn vốn để Đoàn thanh niên thực hiện nhất là các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ở những vùng đặc biệt khó khăn, lĩnh vực phát triển công nghệ mới tại các trung tâm kinh tế lớn, các khu công nghiệp; trước mắt xem xét cấp đủ vốn, bảo đảm đúng tiến độ và tổng mức đầu tư được duyệt cho các dự án đã được Thủ tướng giao cho Đoàn thanh niên

thực hiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện và phối hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra, chỉ đạo để thực hiện tốt các mục tiêu dự án đề ra.

- Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch, phương án phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức lực lượng thanh niên tham gia các dự án xây dựng giao thông đường bộ, nhất là dự án có sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trong đó coi các Tổng đội thanh niên xung phong đủ năng lực và kinh nghiệm là đầu mối xem xét, ưu tiên cho tham gia đấu thầu theo quy định của pháp luật.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan tham mưu cho Chính phủ có kế hoạch phối hợp đầu tư hỗ trợ để Trung ương Đoàn triển khai Dự án Phổ cập tin học và nối mạng tri thức cho thanh niên Việt Nam.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường đầu tư nâng cấp các Trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm của Đoàn, chú trọng đào tạo nghề dài hạn đối với các lĩnh vực mũi nhọn để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên miền núi.

- Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng Thương mại nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội, các tổ

chức tín dụng có cơ chế phù hợp để hỗ trợ thanh niên, nhất là đối tượng hộ gia đình trẻ tại các Làng thanh niên lập nghiệp, Khu kinh tế thanh niên, Hợp tác xã thanh niên, các doanh nghiệp trẻ, các đơn vị thanh niên xung phong được vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới, sớm hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh.

3. Xây dựng và bổ sung hoàn thiện chính sách khuyến khích thanh niên làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn.

- Bộ Nội vụ chủ trì cùng Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Trung ương Đoàn nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện, thanh niên tình nguyện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về chủ trương khuyến khích thanh niên tình nguyện và trí thức trẻ tình nguyện đến lập nghiệp, lao động và công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh niên tham gia có hiệu quả vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có kế hoạch đào tạo nghề, sử dụng thanh niên đã qua đào tạo, hỗ trợ

thanh niên vay vốn lập nghiệp, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các đơn vị thanh niên xung phong hoạt động, phê duyệt đầu tư dự án Đội trí thức trẻ của địa phương, ban hành quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thanh niên ở lại địa phương công tác hoặc tình nguyện đến lập nghiệp và công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ban Chỉ đạo của các Dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện tốt các chương trình dự án được Chính phủ giao; hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, tổ chức động viên thanh niên hăng hái tham gia có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị này.

- Giao Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam có trách nhiệm theo dõi và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phan Văn Khải